



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯโชว์ผลโครงการ5ประสาน ยกกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่	สยามรัฐ
2. คอถัมภ์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: คมนำเข้าข้าวสาลี...ใครได้?	ไทยรัฐ
3. มกอช.จ่อคิวประกาศมาตรฐาน สินค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	สยามรัฐ
4. เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือทะเล หนุนพัฒนาระบบสหกรณ์	แนวหน้า
5. อย.ยันเสียงแข็งปลาพุกูชิมะปลอดรังสี 'ไม่รู้'ไทยประเทศแรกนำเข้า	ไทยโพสต์
6. สก๊อปหน้า1: สำคัญไม่แพ้คนเมือง! 'ผู้หญิงชนบท' รัฐ'เร่งเสริมสิทธิ??'	เดลินิวส์
7. งดนาปรังปลูกพืชน้ำน้อย กำไรเห็นๆ...ดีกว่าขายข้าว	ไทยรัฐ
8. กยท.ผนึกที่เฟืกซ์ดันราคายางพุง ป้อนผลผลิตสร้างเชื่อมั่นนักลงทุน	มติชน
9. ภาพข่าว: คอถัมภ์ เรียงคนมาเป็นข่าว: สัมมนา	มติชน
10. คอถัมภ์ ไปสู่ถนนดินลูกรัง: เกษตรกรยุคสี่จุดศูนย์	คม ชัด ลึก
11. ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานต้มพารา	ประชาชาติธุรกิจ
12. ภาพข่าว: ถกแก้ราคายางพารา	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯ ไขว้ผลโครงการ 5 ประสาน ยกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่

วันที่ : พุธ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 23672 หน้า : 8(ล่างขวา)

เกษตรฯ ไขว้ผลโครงการ 5 ประสาน ยกระดับเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่

สกศ.: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกศ.) เปิดเผยถึงผลการขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด ปรราชญ์เกษตรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการฯ และส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย นำร่องนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สกศ. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2560 (ระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ย.60) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดทำบัญชีครัวเรือน มีการวางแผนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดรายจ่ายทางการเกษตรด้วยการพึ่งพาตนเองเฉลี่ย 1,736 บาท/เดือน หรือ 20,832 บาท/ปี และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนได้ 132 บาท/เดือน ส่งผลให้เกษตรกรมีการออมเพิ่มขึ้น

เลขาธิการ สกศ. กล่าว ว่า พร้อมนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ตั้งใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ คือ แหล่งน้ำ นาข้าว ปลูกพืชและที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ รับการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจากพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น อีก 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อนำร่องนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: คมนำเข้าข้าวสาลี...ใครได้?

วันที่ : พุธ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 21960 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



คมนำเข้าข้าวสาลี...ใครได้?

ต่อจากเมื่อวาน...เกษตรกรภาคปศุสัตว์ 7-8 สมาคม ออกมาเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ทน.คสช. ให้ทบทวนมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี 3:1 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่รัฐสรรคัมด้วยข้ออ้าง เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวโพดได้ราคา

ทำไปทำไม...คนปลูกขายได้ราคาต่ำกว่าเดิม แถมกลืนเลี้ยงสัตว์เดือดร้อน เพราะข้าวโพดในมือพ่อค้าคนกลางถูกปั่นราคาจนสูงลิ่ว ทำต้นทุนการผลิตสูง ค่าขายแข่งต่างประเทศไม่ได้

จะเข้าใจในความซับซ้อนตรงนี้ ต้องกลับไปดูที่มา...เป็นที่รู้กันดี บ้านเราผลิตข้าวโพดได้ไม่พออนุรักษ์โรงงานผลิตอาหารสัตว์ แต่เป็น



เรื่องแปลก คนปลูกกลับขายไม่ได้ราคาประกอบกับระยะหลังบ้านเรามีการบุกปลูกไปปลูกข้าวโพดกันมากจนผู้ประกอบการเกรงว่าหากซื้อข้าวโพด

บุกป่ามาทำเป็นอาหารสัตว์ ต่อไปมีสิทธิถูกต่างชาติกีดกันสินค้าได้เหมือนกรณีไอยูยู...ผู้ประกอบการรายใหญ่มีโครงการไม่รับซื้อข้าวโพดปลูกในพื้นที่ไม่ถูกต้อง

ผลที่ตามมา ข้าวโพดของพ่อค้าคนกลางที่ลงทุนทำธุรกิจปล่อยกู้ "เกี้ยว" ให้ถูกไร่ปลูกข้าวโพดบุกป่าไม่รู้จะเอาข้าวโพดไปขายที่ไหน...เลยเกิดขบวนการอ้างเกษตรกรเรียกร้องขายไม่ได้ราคาเพราะมีการนำข้าวสาลีมาทำอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลยราคาดก

ปลายปี 2559 พาณิชย์ออกมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี...ผู้ประกอบการจะนำเข้าข้าวสาลีได้ 1 ตัน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ตัน ในราคา กก.ละ 8 บาท

ที่บอกว่าช่วยให้เกษตรกรขายได้ราคาลดกลับล้มเหลว...เมื่อนำสถิติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มาวิเคราะห์ว่ากันเฉพาะราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ช่วง ก.ย.-พ.ย. ที่มีผลผลิตออกมามากที่สุดสถิติ 5 ปีย้อนหลัง (2554-58) เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก.ละ 7.69 บาทแต่หลังมีมาตรการ ขายได้แค่ 6.18 บาท...ไม่เคยได้ 8 บาท มีแต่พ่อค้าคนกลางเท่านั้นที่ได้ราคานี้และได้ลึบจะเอาออกป็นขั้นไปเป็น 10.15 บาท สาเหตุมาจากวิธีคิดแก้ปัญหาไม่ครบวงจร มองไม่รอบด้าน...ชอบแก้ปัญหามาแบบน้ำท่วม สักแต่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านตัวเอง ส่วนที่กั้นกระสอบทราย สูบน้ำออกไปท่วมบ้านคนอื่นข้างหัวมัน.

ส-๑๑-๓

มกอช.จ่อคิวประกาศมาตรฐาน สินค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

มกอช.: นางสาวเสริมสุข สลักเพชร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าปัจจุบันการขยายตัวของการผลิตโคเนื้อ ไก่เนื้อ กระจับปี่ แพะ แกะ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทุ่งหญ้าสาธารณะลดน้อยลงมาก และเกิดปัญหาพืชอาหารสัตว์ชนิดหายาบบโดยเฉพาะหญ้าคุณภาพขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ธุรกิจจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ชนิดหายาบบมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องมีการเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ รวมกว่า 6.24 แสนไร่ เกษตรกร ประมาณ 21,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อใช้เองภายในฟาร์มและผลิตเพื่อจำหน่าย ดังนั้น เพื่อให้มีเกณฑ์กำหนดและชั้นคุณภาพที่เหมาะสมในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชนิดอาหารหายาบบที่ได้มาตรฐาน และเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไปใช้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า/พืชอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพิ่มขึ้น

นางสาวเสริมสุขกล่าวว่า ร่างมาตรฐานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตเป็นการค้าทั้งพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่ว อาทิ หญ้าอะทราทัม หญ้ารูซี่ ถั่วฮามาตา ถั่วสโตไล และกระถิน โดยมีสาระสำคัญ เช่น ข้อกำหนดคุณภาพขั้นต่ำการแบ่งชั้นเมล็ดพันธุ์ กำหนดการแสดงฉลากและเครื่องหมายรวมถึงแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ขณะนี้ อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 7 มีนาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13465

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 44.70

Ad Value: 40,230

PRValue (x3): 120,690

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือทะเล หนุนพัฒนาระบบสหกรณ์-ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์

เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือทะเล

หนุนพัฒนาระบบสหกรณ์-ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย เพชรบุรี จำกัด ค.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งมีสมาชิก 261 คน พื้นที่ทำนาเกลือ 16,286 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของพื้นที่นาเกลือ จ.เพชรบุรี มีจุดเด่น คือ ขบวนการผลิตเกลือทะเลสหกรณ์จากการรวบรวมผลผลิตเกลือทะเลของสมาชิกผ่านชุมชนสหกรณ์ และนำมาแปรรูปเกลือทะเล

ในด้านผลผลิต สหกรณ์ได้กำหนดแผนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก โดยการทำ MOU กับสมาชิกสหกรณ์ฯ รวบรวมเกลือผ่านชุมชนสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ดังนี้ 1.เกลือขาว จำนวน 2,423 ตัน 2.เกลือกลาง จำนวน 62,579 ตัน 3.เกลือดำ จำนวน 3,432 ตัน รวมทั้งสิ้น 68,434 ตัน ปัจจุบันสหกรณ์รวบรวมเกลือจากสมาชิก จำนวน 614,310 กิโลกรัม และส่งผ่านชุมชนฯ ไปแล้ว 469,950 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือ ของ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยจัดทำโครงการสร้างระบบการ

ผลิตและการตลาดเกลือ ทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ด้วยการกำหนดให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกแก้ไขปัญหาพร้อมกันในการผลิตเกลือคุณภาพมาตรฐาน และรักษาระดับราคาเกลือในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ที่มีเกลือทะเลมากที่สุดประมาณ 3 - 4 เท่า ของช่วงปกติ โดยใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 52.5 ล้านบาท เป็นเงินปลอดดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี ระยะเวลาเริ่มโครงการ ตั้งแต่ปีการผลิต พ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ.2563

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ได้หารือร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ พบว่ายังมีปัญหาในการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ 1.เรื่องต้นทุนการผลิตเกลือที่สูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเกลือให้ต่ำลง 2.ส่งเสริมคุณภาพเกลือ โดยภาครัฐต้องเร่งรัดให้มีการจัดทำมาตรฐานของสินค้าเกลือทะเลจำแนกเกลือให้มีหลายระดับ เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ สามารถสร้างตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถาวร และเป็นที่ยึดและต้องการของตลาดโลก ซึ่งต้องมีการระดมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ผลักดันเกลือไทยเป็นที่ยึดในสังคมโลก เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง 3.การแปรรูปผลผลิตเกลือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น สนับสนุนการนำเกลือทะเลมาใช้ในการผลิตสารปนหหลวง เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น โดยยังคงคุณภาพและคุณสมบัติของเกลือทะเลที่ทำการผลิตสารปนหหลวงให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาเกลือทะเล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างกว้างขวาง และ 4.ส่งเสริมยกระดับระบบสหกรณ์นาเกลือให้เกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาต่อไป

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางรากฐานรักษาอาชีพทำนาเกลือไว้ให้คนไทย ทรงพระราชทานพื้นที่ที่สำคัญในการทำนาเกลือจนเกิดประโยชน์ต่อคนไทยมาช้านาน ไม่ใช่เฉพาะทำให้คนไทยไม่เป็นโรคคอหอยพอกเท่านั้น แต่ยังนำเกลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีก ดังนั้นเราจะรักษาอาชีพทำนาเกลือไว้อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทุกฝ่าย เชื่อว่าความร่วมมือและความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ให้คงอยู่กับคนไทยได้นานเท่านาน” นายวิวัฒน์ กล่าว

อย.ยันเสียงแข็งปลาฟุกุซิมะปลอดภัย

ไม่รู้ไทยประเทศแรกนำเข้า/มูลนิธิผู้บริโภค 'ต้องตรวจซ้ำ'/เปิดชื่อ 12 ร้านด้วย

สาธารณสุข ● อย.จับมือกรมประมง ยันปลานำเข้าจากฟุกุซิมะไม่ไร้ ลีดแรก ไม่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี เพราะญี่ปุ่นตรวจสอบให้แล้ว เผย ไม่รู้ว่าไทยเป็นประเทศแรกที่นำเข้าปลาจากเมืองนิวเคลียร์รั่วไหล ด้าน "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" จี้ อย.ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนซ้ำ พร้อมเปิดเผย ไม้รับรองจากญี่ปุ่น รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อ 12 ร้านที่นำเข้าปลาตาเดียวมา จำหน่าย เตือนหากไม่มีการตรวจสอบซ้ำ จะฟ้องศาลปกครองให้ล้มเลิก ประกาศการถ่ายโอนอำนาจตรวจสอบของ อย.มาให้กรมประมง

วันที่ 6 มี.ค. ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยนาง อูมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรม ประมง ร่วมกันแถลงข่าวกรณีไทย เป็นประเทศแรกที่นำเข้าปลาจาก เมืองฟุกุซิมะ ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิตถุเมื่อปี 2554 จนทำให้มีกัมมันตรังสีรั่วไหลที่โรง ไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุซิมะ

นพ.วันชัยกล่าวว่า ทาง อย. ขอชี้แจงว่าหลังเกิดปัญหาโรงไฟฟ้า หลังนิวเคลียร์รั่วไหล เมื่อปี 2554 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้มี มาตรการคุมเข้มไม่ให้มีการนำเข้า ปลาจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้มีการ สำแดงใบยืนยันการนำเข้า สำแดง ผลตรวจกัมมันตรังสี ซึ่งสถานทูต ญี่ปุ่นได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรการจัดการกับสินค้าที่มี การปนเปื้อนกัมมันตรังสีอย่างเข้ม งวด หากพบมีการปนเปื้อนเกิน มาตรฐานก็จะไม่ให้กระจายสู่ตลาด และจะถูกควบคุม รวมทั้งทำลาย โดยทันทีทั้งในและนอกประเทศ โดยมาตรการควบคุมอาหารที่ปน เปื้อนกัมมันตรังสีของไทยมี 2 มาตรการ ได้แก่ 1.การกำหนด ปริมาณการปนเปื้อนกัมมันตรังสี โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อน สารกัมมันตรังสีกำหนดให้ปน เปื้อนได้ โดยไอโอดีน-131 ไม่เกิน 100 เบคเคอเรลต่อลิตรกรัม หรือ เบคเคอเรลต่อลิตร, ซีเซียม-134

และซีเซียม-137 รวมกันไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อลิตรกรัม หรือเบค เคอเรลต่อลิตร 2.การกำหนดชนิด อาหารและพื้นที่เสี่ยงในการนำ เข้าจะต้องมีหลักฐานในการระบุ ประเภท ปริมาณอาหาร จากประเทศ ต้นทางแสดงที่นำเข้าทุกครั้ง

เลขฯ อย.กล่าวต่อว่า จาก การสุ่มตรวจมาตลอดตั้งแต่ปี 2554 นั้น ไม่พบอาหารที่นำเข้าจากเมือง ฟุกุซิมะมีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี เกินค่ามาตรฐาน มีบ้างที่พบเบค ทีเรีย ซึ่งก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้า ในลีดที่ตรวจพบ โดยจากการ ตรวจตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2559 ไม่พบการปนเปื้อนใน ปลาในประเทศไทย รวมไปถึงประ เภศอื่นๆ อาทิ แคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ จึงให้นำเข้าได้อย่าง ปกติ แต่ยังคงมีการสุ่มตรวจโดย ทัวไปอยู่ ทั้งนี้ อย.ได้ตรวจสอบผล การเฝ้าระวังในปี 2560 ซึ่งดำเนินการ โดยกระทรวงสาธารณสุข ญี่ปุ่น มีการเก็บตัวอย่างปลาและ ผลสัตว์กัมมันตรังสีจากเมืองฟุกุซิมะ จำนวน 7,408 ตัวอย่าง พบการ ปนเปื้อนเกินเกณฑ์ 8 ตัวอย่าง เป็นปลา Whitespotted char 4 ตัวอย่าง และ Cherry salmon 4 ตัวอย่าง ส่วนปลาตาเดียวที่มี ชาวการนำเข้าในครั้งนี้ไม่ใช่ปลา ที่มีปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มี การนำเข้าหลังจากเกิดการรั่วไหล หรือไม่ เพราะประเทศอื่นๆ ก็มีการยกเลิกให้สำแดงใบนำเข้าเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปสุ่ม

ตรวจร้านอาหารทั้ง 12 ร้าน ที่ เป็นชื่อนำเข้าปลาดังกล่าวก่อน หน้านี้

นางอูมาพรกล่าวว่าเสริมว่า หลังจากที่ได้ยกเลิกให้สำแดง ใบยืนยันนำเข้า ก็มีการนำเข้าปลา ชนิดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นและ เมืองฟุกุซิมะเป็นปกติ รวมถึงปลา ตาเดียวที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะ นี้ด้วย และไม่พบการนำเข้าหรือ ปัญหาอะไร แต่ไม่ทราบสาเหตุใด จึงเพิ่งมาเป็นข่าวในการนำเข้าลีด ล่าสุดนี้ ซึ่งมีปลาชนิดอื่นๆ นำเข้า มาพร้อมกันด้วย อาทิ ปลาซาดีน หอยนางรม แต่ปกติแล้วการนำ เข้าจะมีใบแสดงว่านำเข้าจากประ เภศอะไร แต่ไม่แสดงว่ามาจาก เมืองอะไร

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสม หวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงการแถลงข่าวของ อย.และ กรมประมงว่า ไม่เชื่อถือการแถลง ข่าวของทั้งสองหน่วยงาน เนื่อง จากกรมประมงยอมรับเองว่าไม่ มีการตรวจซ้ำที่ด่าน เป็นการเชื่อ ข้อมูลรับรองจากผู้นำเข้าเท่านั้น ดังนั้น ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรีย กร้องให้มีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความ ปลอดภัยที่จะมีต่อผู้บริโภคในลีด ที่เพิ่งนำเข้า และขอให้เปิดเผยชื่อ ร้านอาหารทั้ง 12 ร้าน ชะลอ การจำหน่ายปลาจนกว่าจะมีการ ตรวจซ้ำจากหน่วยงานที่ได้รับการ รับรองจากทางการไทย

"ขอเรียกร้องให้ทาง อย. และกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยใบ รับรองการนำเข้าปลาตาเดียว พร้อม ทั้งให้เปิดเผยรายชื่อร้านอาหาร 12 ร้านที่นำเข้าปลาจากฟุกุซิมะเพื่อ จำหน่าย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ บริโภค และเรียกร้องให้ร้านอาหาร ทั้งหมดชะลอการใช้ปลาที่นำเข้า จนกว่าจะมีการตรวจสอบความ ปลอดภัยซ้ำจากหน่วยงานในประ

เทศไทย และให้หยุดการนำเข้าลีด อื่นๆ"

เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะ ทอนถึงปัญหาที่องค์การอิสระเพื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคย้ำมาตลอด คือ การที่ อย.ถ่ายโอนอำนาจ หน้าที่การตรวจอาหารนำเข้า 7 พิกัด ไปยังกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นอำนาจการ ต่อรองทางการค้ากับประเทศคู่ค้า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 59 จากแรง ผลักดันของธุรกิจอาหารส่งออก ทำให้เกิดปัญหา โดยหลัง อย.ถ่าย โอนการตรวจสอบอาหารนำเข้า มาให้กรมประมง แต่กรมประมง กลับอ้างว่าไม่มีหน้าที่กักหรือตรวจ สอบซ้ำ และให้ อย.ไปสุ่มตรวจ หลังเข้าสู่ตลาดแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น การทำลายมาตรฐานการคุ้มครอง ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผ่านมากเกือบ 2 ปี อย.ไม่เคยมีการประเมินการ ถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ว่าดีหรือเลว ลงอย่างไร ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจน จากกรนำเข้าปลาจากฟุกุซิมะ ครั้งนี้

นางสาวสารีกล่าวอีกว่า หากไม่มีการตรวจสอบจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายผู้บริโภค จะพิจารณาฟ้องให้เพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่องการถ่ายโอน ภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจ สอบการนำเข้าสินค้า ฉบับวันที่ 15 พ.ค.2559.



66

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีนั้น ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น “วันสตรีสากล” เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ

และการพัฒนา โดยในหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับวันสำคัญวันนี้ ซึ่งนี้รวมทั้ง “ประเทศไทย” ในฐานะเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติด้วย โดยได้ร่วมเฉลิมฉลอง-ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในวันสำคัญดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งสำหรับวันสตรีสากลในประเทศไทยในปี 2561 นี้...

โฟกัสเป็นพิเศษไปที่... “กลุ่มสตรีชนบท”

ที่ยืนเคียงคู่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน

อนึ่ง กับ “วันสตรีสากล” นั้น ในอดีตเดิมมีชื่อเรียกว่า... “วันสตรีแรงงานสากล” โดยประวัติความเป็นมานั้นเกิดขึ้นจากการที่กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการลุกฮือขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิ โดยเหตุการณ์นั้นลงเอยด้วยการที่มีผู้หญิง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากการที่มีผู้เข้ามาลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่สตรีเหล่านี้นั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ปี พ.ศ. 2400 หรือเมื่อ 161 ปีก่อน...

จากนั้นในปี 2450 ได้เกิดเหตุการณ์กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ในเมืองชิคาโก ออกมาเรียกร้องสิทธิจากนายจ้างอีกครั้ง โดยมีเหตุการณ์เมื่อสตรีชาวเยอรมันชื่อ คลารา เซทคิน ปลุกระดมให้แรงงานสตรีนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม เพื่อเรียกร้องสิทธิ ซึ่งแม้การเรียกร้องจะไม่สำเร็จ แต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกพร้อมกันออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการประท้วงครั้งนี้ จนนำไปสู่การรวมตัวประท้วงของแรงงาน

หญิงในนิวยอร์กกว่า 15,000 คนในปี 2451 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จุดประกายให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “สิทธิสตรี” จนกลายมาเป็น “วันสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก” คือ “วันสตรีสากล” นั่นเอง

ย้อนกลับมาที่ “วันสตรีสากลในประเทศไทย” ซึ่ง ในปี 2561 นี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มุ่งเน้นในการ **ให้ความสำคัญกับ “กลุ่มสตรีชนบท”** ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม การส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี รวมไปถึงการตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยรวม



เป็นต้น ...นี่ก็จะเป็สาระสำคัญในโอกาสวันสตรีสากลในประเทศไทยปีนี้

อย่างไรก็ตาม กับคำว่า... “สตรีชนบท” นั้น ก็อาจมีคนสงสัยว่า... นิยามถึงกลุ่มทางสังคมใด?? และกลุ่มดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญ เช่นไรในสังคมไทย?? ซึ่งกับเรื่องนี้ นัยนา สุภาพิง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ได้อรรถาธิบายผ่าน “สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์” ว่า... คำว่า “สตรีชนบท” ได้ถูกใช้มาอย่างยาวนานจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกระดับความรู้ และความเข้าใจของผู้คน เกี่ยว

กับสตรีกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวแล้วคำ ๆ นี้่าจะมีนิยามหมายถึง ผู้หญิงที่อยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ใช่ในตัวจังหวัด หรือ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอที่ไม่ใช่ตัวอำเภอ หรือ ผู้หญิงที่อยู่ในภาคการเกษตร ไม่ใช่สตรีที่มีฐานะบทบาทเป็นนักธุรกิจวิชาชีพ

“เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สตรีในความหมายดังกล่าวก็ลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากผู้หญิงในชนบท หรือในต่างจังหวัด มีการเคลื่อนย้ายอพยพมาทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง” ... นัยนา สะท้อนถึง “บริบทและพลวัต” ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ได้ส่งผลต่อสถานภาพดั้งเดิมของ สตรีชนบท ที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของผู้หญิงกลุ่มนี้



เช่น... “ผู้หญิงในไร่นา” กลายเป็น “สาวโรงงาน”

แหล่งข่าวนักสิทธิสตรีคนเดิมสะท้อนอีกว่า... จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลสำคัญกับ **พลังของสตรีชนบท** โดยปัจจุบันนี้ในหลายพื้นที่ที่กลุ่มสตรีในชนบทเหลือเป็นเพียงกลุ่มของผู้หญิงสูงวัย ที่ทำหน้าที่เป็นเพียงคนเลี้ยงเด็กให้กับลูก ๆ หรือหลาน ๆ ของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีกลุ่มสตรีชนบทในบางพื้นที่ที่ยังคงไว้ซึ่ง **พลังของกลุ่มทางสังคม** ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยการรวมกลุ่มและลุกขึ้นมาทำงานในรูปแบบของ “เครือข่ายสตรีท้องถิ่น” เพื่อสร้าง

อำนาจต่อรองกับภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต ต่อความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่

และกับเรื่องของ “จำนวน” นี้ ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจจากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้คาดประมาณประชากรของประเทศไทย ณ กลางปี 2561 ไว้ว่า... จากการประมาณการจำนวนประชากรทั้งประเทศไทย คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 66,234,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 32,454,000 คน เป็นหญิง 33,780,000 คน และในจำนวนประชากรผู้หญิงนั้น แบ่งเป็น... สตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท 16,947,000 คน ส่วน **สตรีที่อาศัยอยู่ในชนบท หรือนอกเขตเมืองนั้น น่าจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 16,833,000 คน** ... นี้ก็เป็น “ตัวเลข” น่าสนใจจากกรณีนี้

ทั้งนี้ นัยนา ผอ.มูลนิธิคนเคมีได้นั้นย้ำว่า... พลังของสตรีชนบทนั้น จะดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้กลุ่มสตรีชนบทเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้นแค่ไหน เนื่องจากในปัจจุบันนั้นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของกลุ่มสตรีเหล่านี้ได้ถูกทำลายลงไปมากมาย จนเป็น “อุปสรรคสำคัญ” ในการดำเนินชีวิตของสตรีในชนบทหลายพื้นที่ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และเข้าไม่ถึงทรัพยากรของตนเอง อย่างไรก็ตาม ก็ดี ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจที่ในวันสตรีสากลปี 2561 นี้ ภาครัฐของไทยจะเห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ นัยนา ก็มี “ข้อเสนอแนะ” ว่า... ถ้าจะให้ดี ภาครัฐก็ควรที่จะ “เื้อ” เพื่อให้ “สตรีชนบท” นั้น **“มีช่องทาง-มีพื้นที่-มีส่วนร่วม... เพิ่มขึ้น”** กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้...

ในฐานะที่ก็เป็น “กลุ่มพลังร่วมพัฒนาชาติ”.

งดนาปรังปลูกพืชใช้น้ำน้อย กำไรเห็นๆ...ดีกว่าขายข้าว

ปลายปี 2559 มีประกาศจากภาครัฐ... ปี 2560 ปริมาณน้ำมีน้อย งดนาปรัง เกษตรกรรายไหนที่ยังฝืนทำนา อาจเสี่ยง กล้าข้าวยืนต้นตาย ส่วนคนที่ต้องการงด ทำนาปรัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงบช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าการจัดการ ค่าเมล็ดพันธุ์ ให้ไร่ละ 2,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่



นอกจากข้าวราคาถูกลง ค่าจัดการยังสูงขึ้น โดยเฉพาะ ช่วงนาปรัง ต้องสูบน้ำเข้านามาหล่อเลี้ยงต้น กล้า ยิ่งทำนานี้เริ่มพอกพูน... ใหนๆภาค รัฐมีงบสนับสนุน จึงคิดปรับพื้นที่เปลี่ยนมา ปลูกพืชผักอายุสั้นตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

ดิน เพื่อเตรียมรอปปลูกข้าว นาปี

ส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 2 แปลง ปรับสภาพดินเตรียมแปลง พร้อมปลูกแตงกวา ไร่ และ ไร่ ปลูกรอบ 2 อีก 1 ไร่ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเชื้อไวรัสแฝงใน หน้าดิน... หลัง 40 วันผ่านไป ผลผลิตแตงกวา 1 ไร่ รอบแรก



“เลือกปลูกพืชผักชนิดที่ตลาดมีความต้องการ เพื่อจะได้ขายง่าย และไม่ต้องเสียค่าขนส่งไกล เลือกปลูกข้าวโพดหวานและแตงกวาเพราะใช้น้ำน้อยและเก็บผลผลิตขายได้ไว”



ได้ยื่นคำเตือนจากภาครัฐ หลังปรึกษากับภรรยา นาย บุญสม ฉายวิโรจน์ ขาวนา ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะประสพ-การณืทำนา 10 ไร่ ในช่วง 3-4 ปีที่เข้ามาขาดทุนมาตลอด



แต่เพื่อให้มีเงินรายวันเข้ากระเป๋าและมีเงินก้อน บุญสมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน แปลงแรก 4 ไร่ ปลูกพืชปรับปรุงบำรุง

หลังหักต้นทุน มีกำไรเหลือ 10,000 บาท
พื้นที่เหลือ 4 ไร่...ปลูกข้าวโพดหวาน
ส่วนนี้เป็นเงินก้อน ไม่เหมือนกับปลูกแตงกวา
ที่เป็นเงินรายวันเข้ากระเป๋าก่อน ปลูกข้าวโพด 65
วัน เก็บผักขาย ครั้งแรกส่งขายแม่ค้าในตลาด
ถูกกดราคาได้ กก.ละ 5-6 บาท

หลังปรึกษากับภรรยาได้ข้อสรุป ปลูก
แล้วต้มขายเองในตลาดนัดหมู่บ้าน ผักเล็ก
4 ไร่ 20 บาท ถ้าผักใหญ่ 3 ไร่ 20 บาท...ปลูก-
ขายเอง กำไรดีกว่า

ตลอดปี 2560 บุญสมมีรายได้จาก
การปลูกข้าวโพด 5 รอบ หักต้นทุนพื้นที่
4 ไร่ ทำรายได้ 90,000 บาท รวมกับปลูก
แตงกวาอีกกว่า 45,000 บาท

ดีกว่าทำนา 10 ไร่ หักต้นทุนแล้วเหลือ
เงินแค่ 60,000 บาท.



เพื่อพิชญา เตียว

กยท.ผนึกที่เฟ็กซ์ดันราคาขายฟุ้ง

- ป้อนผลผลิตสร้างเชื่อมั่นนักลงทุน
- เล็งขยาย'รับเบอร์ชิตี'ในเขตอีอีซี

กยท.เซ็นเอ็มโอยูที่เฟ็กซ์ สนับสนุนสินค้าขายพาราช่วงหน้า สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน เชื้อดันราคาขายเพิ่มขึ้น สัญญาซื้อขายฟุ้งกว่า 100 สัญญาต่อวัน เล็งเปิดตัว'รับเบอร์ ชิตี' จ.สงขลา ที่แรก เตรียมผูกที่ใหม่ในเขตอีอีซี พบโรงงานขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือ การสนับสนุนการซื้อขายและส่งมอบสินค้าอ้างอิงสำหรับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ที่เฟ็กซ์) ผู้ประกอบการยางพารา 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยอ้อยยางพาราไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ 5 ราย

นายธีรช สุขระอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การซื้อขายและส่งมอบยางพาราในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ที่เฟ็กซ์) จะช่วยเปิดตลาดให้กับ ฟ้องเกษตรกร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดราคา ซื้อขายที่เป็นธรรม นำไปสู่การตกลงราคาในตลาดซื้อขาย จริงในประเทศ นอกเหนือจากการซื้อขายยางพาราในตลาด ซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (โตคอม) ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์สิงคโปร์ (ไซคอม) และตลาดตลาดล่วงหน้าจีน เซี่ยงไฮ้ ที่เป็นตลาดหลัก

นายธีรชกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการนิคม อุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ชิตี) เป็นนิคมแปรรูป ยางพาราแบบครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เป็นเจ้าภาพ ส่วน กยท.จะสนับสนุนเรื่องการหาซัพพลาย ในพื้นที่ เบื้องต้น จ.สงขลา เป็นเป้าหมายแรกในการ

เปิดรับเบอร์ ชิตี เชื้อ กนอ.มีแผนขยายรับเบอร์ ชิตี อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากมีโรงงานขนาดใหญ่เข้าไปลงทุน

ส่วนมาตรการหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ ที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ต้องการให้กรีดแบบวันเว้นวัน (แต่บีบี ฮอลิเดย์) จากที่กรีด 20 วันต่อเดือน เพื่อให้ราคา ยางพาราสูงขึ้น นายธีรชกล่าวว่า ยังเป็นเพียงแนวคิด อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบัน เกษตรและผู้ประกอบการ ส่วนนโยบายการจำกัดปริมาณ ส่งออกยางพาราของไตรภาคีหรือประเทศผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศ เพื่อคุมปริมาณส่งออกไม่เกิน 3.5 แสนตัน ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลัง เข้าสู่ฤดูปิดกรีด ปริมาณยางพาราเริ่มน้อยลง ราคาจึงปรับ เพิ่มขึ้นที่ 48-49 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิด เผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นัก ลงทุน จากที่ผ่านมากังวลเรื่องการรับมอบและส่งมอบสินค้า ที่เฟ็กซ์ หลังลงนามแล้วจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขาย RSS3D ซึ่งเป็นสินค้าหลักในกลุ่มซื้อขายยางพาราช่วงหน้า เพิ่มขึ้น มากกว่า 100 สัญญาต่อวัน ส่วนปริมาณสัญญาในที่เฟ็กซ์ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประมาณ 400,000 สัญญาต่อวัน

กยท.ผนึกที่เฟ็กซ์ดันราคายางพุ่ง

- ป้อนผลผลิตสร้างเชื่อมั่นนักลงทุน
- เล็งขยาย'รับเบอร์ชิตี'ในเขตอีอีซี

กยท.เซ็นเอ็มโอยูที่เฟ็กซ์ สนับสนุนสินค้ายางพาราล่วงหน้า สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน เชื้อดันราคายางเพิ่มขึ้น สัญญาซื้อขายพุ่งกว่า 100 สัญญาต่อวัน เล็งเปิดตัว'รับเบอร์ ชิตี' จ.สงขลา ที่แรก เตรียมผูกที่ใหม่ในเขตอีอีซี พบโรงงานขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือ การสนับสนุนการซื้อขายและส่งมอบสินค้าอ้างอิงสำหรับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ที่เฟ็กซ์) ผู้ประกอบการยางพารา 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยอ้อยยางพาราไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ 5 ราย

นายธีรช สุขระอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การซื้อขายและส่งมอบยางพาราในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ที่เฟ็กซ์) จะช่วยเปิดตลาดให้กับ ฟ้องเกษตรกร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดราคา ซื้อขายที่เป็นธรรม นำไปสู่การตกลงราคาในตลาดซื้อขาย จริงในประเทศ นอกเหนือจากการซื้อขายยางพาราในตลาด ซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (โตคอม) ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์สิงคโปร์ (ไซคอม) และตลาดตลาดล่วงหน้าจีน เซี่ยงไฮ้ ที่เป็นตลาดหลัก

นายธีรชกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการนิคม อุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ชิตี) เป็นนิคมแปรรูป ยางพาราแบบครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เป็นเจ้าภาพ ส่วน กยท.จะสนับสนุนเรื่องการหาซัพพลาย ในพื้นที่ เบื้องต้น จ.สงขลา เป็นเป้าหมายแรกในการ

เปิดรับเบอร์ ชิตี เชื้อ กนอ.มีแผนขยายรับเบอร์ ชิตี อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากมีโรงงานขนาดใหญ่เข้าไปลงทุน

ส่วนมาตรการหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ ที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ต้องการให้กรีดแบบวันเว้นวัน (แต่บีบี ฮอลิเดย์) จากที่กรีด 20 วันต่อเดือน เพื่อให้ราคา ยางพาราสูงขึ้น นายธีรชกล่าวว่า ยังเป็นเพียงแนวคิด อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบัน เกษตรและผู้ประกอบการ ส่วนนโยบายการจำกัดปริมาณ ส่งออกยางพาราของไตรภาคีหรือประเทศผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศ เพื่อคุมปริมาณส่งออกไม่เกิน 3.5 แสนตัน ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลัง เข้าสู่ฤดูปิดกรีด ปริมาณยางพาราเริ่มน้อยลง ราคาจึงปรับ เพิ่มขึ้นที่ 48-49 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิด เผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นัก ลงทุน จากที่ผ่านมากังวลเรื่องการรับมอบและส่งมอบสินค้า ที่เฟ็กซ์ หลังลงนามแล้วจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขาย RSS3D ซึ่งเป็นสินค้าหลักในกลุ่มซื้อขายยางพาราล่วงหน้า เพิ่มขึ้น มากกว่า 100 สัญญาต่อวัน ส่วนปริมาณสัญญาในที่เฟ็กซ์ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประมาณ 400,000 สัญญาต่อวัน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58 Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนชุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

18 ยางพาราแปรรูป ยอดร่วง

ทุนจีนชุ่มเปิดโรงงาน
ดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนชุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า



อีดีลู่ - ปัจจุบันมีนักลงทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราในไทย ประกอบกับมีการดัมพ์ราคาเพื่อแข่งกับสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย โดยเฉพาะหมอนและ ที่นอนยางพารา ส่งผลกระทบต่อราคาและออร์เดอร์สินค้า หลายรายต้องปรับตัวพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ และมุ่งเน้นช่องทางจำหน่ายมากขึ้น เช่น ทางออนไลน์ และเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราฝุ่นตลบ ราคา
ร่วง-ออร์เดอร์หด หลังทุนจีนโคดตั้ง
โรงงานผลิตในไทยดัมพ์ราคาแข่ง
แถมลือคอคอทัวร์จีนซื้อ ด้านสหกรณ์
ยาง วิสาหกิจชุมชนยาง กลุ่มยาง อีดี
ลู่เตรียมแจ้งเกิดสินค้าใหม่ พนักพิง
หลัง เสื่อโยคะ รองเท้าแตะ ยางรัด
แบนด์ตั้งแฉะทางออก สินค้าต้อง

หลากหลาย-ขายผ่านเว็บไซต์ บริษัท
ประจักษ์รัฐฯร้องรัฐตั้งหน่วยงานดูแล
ล้นพร้อมสนับสนุนทำตลาดเต็มสูบ
นางถนอม พงศ์แก้ว ประธานกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สหกรณ์บ้าน
พังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดเผย
“ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี
2560 ที่ผ่านมายอดขายเริ่มตกลง เนื่อง

จากออร์เดอร์ทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศเริ่มลดลง โดยเฉพาะออร์เดอร์
จากจีนส่วนหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมามี
นักลงทุนจากจีนหลายรายที่เข้ามาลงทุน
ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ในแถบจังหวัดปทุมธานี และมีการดัมพ์
ราคาเพื่อแข่งกับสินค้าของกลุ่มสหกรณ์
ยาง กลุ่มสถาบันเกษตรกรยางที่ผลิต

รหัสข่าว: C-180308023090 (7 มี.ค. 61/06:17)

หน้า: 1/3

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58

Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

สินค้าแปรรูปออกมาขาย

นอกจากนี้ปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังซื้อในประเทศที่ไม่ดีนัก ประกอบกับผลิตภัณฑ์จากยางพารา ไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือที่นอน หากซื้อไปแล้วก็จะมียอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน คือใช้ได้ 6-7 ปี ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ยอดขายเริ่มชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสหกรณ์ก็พยายามคิดค้นและผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราใหม่ ๆ เข้ามาทำตลาดเพิ่ม เช่น พนักพิงหลังที่ใช้กับโต๊ะทำงาน พนักพิงหลังที่ใช้ในรถยนต์ รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ หุ่น ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มีคำสั่งผลิต เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์สำหรับหุ่นไว้ประกอบการสอนวิชาอนาโตมี การสาธิตวิธีการบีบหัวใจให้กับนักศึกษาคณะแพทย์ โดยผลิตทยอยส่งแล้ว จากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นหมอน ที่นอน

ทุนจีนตั้งโรงงานผลิตขายแข่ง

นางสาวตติยา เจริญรัมย์ ฝ่ายการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ 6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราแบรนด์ Kaika (ไกกา) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันการแข่งขันผลิตภัณฑ์จากยางพาราค่อนข้างสูง โดยเฉพาะที่นอนและหมอนยางพารา โดยมีเงินทุนทำหมอนยางพาราในไทยประมาณ 3-4 ราย ทำให้เกษตรกรมีปัญหา เนื่องจากทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่รู้จะขายใคร เพราะเมื่อทว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามา ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์จากของโรงงานจีน ด้านผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ก็พยายามหาสถานที่ให้จำหน่าย เช่น บีมน้ำมัน แต่ปริมาณยังน้อย หากสามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ก็น่าจะดี

สำหรับแบรนด์ Kaika ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารามากกว่า 1 ปีแล้ว มีผลิตภัณฑ์กว่า 20 ชนิด ได้แก่ เบาะรองนั่ง ที่นอน หมอน และหมอนรองคอ เป็นต้น และเน้นช่องทางการจำหน่ายทางเว็บไซต์ www.

KaikaRubber.com ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่มีการบอกต่อกันและกลับมาซื้อสินค้า เมื่อปลายปี 2560 ได้มีการเปิดตลาดต่างประเทศ และเริ่มมีการสั่งซื้อเป็นลอต ได้แก่ จีน อเมริกา และไต้หวัน

ขณะที่นางสาวรวีพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ตอนนี้ทั้งการแข่งขันราคาที่ยังทรงตัว เพราะประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากโควิดในการส่งออกค่อนข้างติดปัญหา ส่งผลไปยังลูกค้าปลายทาง เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งแจ้งเรื่องการส่งออกในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้โควตาการส่งออกมีการปรับ ปัญหาจึงอยู่ที่ผู้ประกอบการ แม้ราคาจะขยับขึ้นแต่ก็ส่งออกไม่ได้อยู่ที่ ในกลุ่มของสหกรณ์เองก็มีการแปรรูป ทั้งยางรมควัน ยางแท่ง str 20 ผลิตภัณฑ์ยังขายในตลาดไทยได้ตามปกติ แต่ยางแท่ง str 20 จะดีตลาดได้ดีกว่าแผ่นยางรมควัน

คืนผลิตภัณฑ์ใหม่ขายลู่

นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ปัจจุบันแม้ว่าภาพรวมของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารายังมีทิศทางที่ดี และยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก แต่ล่าสุดสถานการณ์ด้านราคาเริ่มมีทิศทางที่ลดลง โดยปีที่ผ่านมาเครือข่ายสถาบันยาง จ.พัทลุงสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3-4 ล้านบาท แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงล่าสุดปีนี้ พบว่ายอดขายลดลงประมาณ 50-60% บางเดือนขายได้เพียงประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น

ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราขึ้นมา และทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคาสูงเพื่อแย่งลูกค้า ประกอบกับพ่อค้าได้ชะลอรับซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราลง เนื่องจากต้องการรอดูความชัดเจนในเรื่องของราคารวมถึงรอดูความชัดเจนในเรื่องของนโยบายจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้า

หลาย ๆ รายก็ได้ผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา อาทิ พนักพิง เสื่อโยคะ เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ จากเดิมที่สินค้าหลัก ๆ จะเป็นหมอน ผ้ารองลมหมาด อาสนะพระ ที่นอน ฯลฯ พร้อมกันนี้ นายชายยังให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรยางประมาณ 34 โรงงาน ที่ผ่านมากลุ่มสถาบันเกษตรกรยาง เช่น สหกรณ์ยางวิสาหกิจชุมชนยาง กลุ่มยาง จ.พัทลุง และเครือข่าย มีตลาดประจำ คือ ประเทศจีน ไต้หวัน อิหร่าน และขณะนี้ผู้ประกอบการประสานงานเพื่อจะนำสินค้าไปทำตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ขณะที่นายไพรัช เจียชุม คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงเตรียมจะลงทุนประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรสำหรับแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ ยางเส้น ยางรัด และผลิตภัณฑ์จากยางพาราส่วนใหญ่สถาบันเกษตรกรจะทำการตลาดกันเอง ขณะที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็มีการทำตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราจัดบุททางจำหน่ายที่บีบี ปตท.ทั่วประเทศ

รัฐตั้งหน่วยงานดูแล

นายเงินสวัสดิ์ดี ลี้มทวีสกุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการ บริษัท ประชาธิรัฐรักสามัคคีพัทลุง จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารามีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยส่วนตัวมองว่าภาครัฐจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประสานงาน การทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องเหล่านี้ได้ และพร้อมที่จะสนับสนุน

“ในฐานะ ผจก.บจ.ประชารัฐรัก

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58 **Ad Value:** 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานตีพิมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

สามัคคีพัทลุง ตนได้ทำหน้าที่ถึงนาย
กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากไม่ยางพารานั้นเป็นไม้ที่มีคุณค่า
และเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงขอให้ผลักดันไม้
ยางพาราเป็นอสังหาริมทรัพย์ สามารถ
นำไปแปลงเป็นทุนได้ โดยสามารถนำ
ไปจำหน่ายหรือกู้เงินกับสถาบันการเงิน
หรือผู้ให้กู้ได้ โดยไม่ต้องใช้โฉนดที่ดิน
ค้ำประกัน เพื่อให้ชาวสวนยางพารามี
เงินทุนหมุนเวียนในยามที่จำเป็น”

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58 Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

18 ยางพาราแปรรูป ยอดร่วง

ทุนจีนซุ่มเปิดโรงงาน
ดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า



อีดีลู่ - ปัจจุบันมีนักลงทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราในไทย ประกอบกับมีการดัมพ์ราคาเพื่อแข่งกับสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย โดยเฉพาะหมอนและ ที่นอนยางพารา ส่งผลกระทบต่อราคาและออร์เดอร์สินค้า หลายรายต้องปรับตัวพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ และมุ่งเน้นช่องทางจำหน่ายมากขึ้น เช่น ทางออนไลน์ และเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราฝุ่นตลบ ราคา
ร่วง-ออร์เดอร์หด หลังทุนจีนโคดตั้ง
โรงงานผลิตในไทยดัมพ์ราคาแข่ง
แถมลือคอคอทัวร์จีนซื้อ ด้านสหกรณ์
ยาง วิสาหกิจชุมชนยาง กลุ่มยาง อีดี
ลู่เตรียมแจ้งเกิดสินค้าใหม่ พนักพิง
หลัง เสื่อโยคะ รองเท้าแตะ ยางรัด
แบนด์ตั้งแนวทางออก สินค้าต้อง

หลากหลาย-ขายผ่านเว็บไซต์ บริษัท
ประจักษ์รัฐฯร้องรัฐตั้งหน่วยงานดูแล
ล้นพร้อมสนับสนุนทำตลาดเต็มสูบ
นางถนอม พงศ์แก้ว ประธานกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สหกรณ์บ้าน
พังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดเผย
“ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี
2560 ที่ผ่านมายอดขายเริ่มตกลง เนื่อง

จากออร์เดอร์ทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศเริ่มลดลง โดยเฉพาะออร์เดอร์
จากจีนส่วนหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมามี
นักลงทุนจากจีนหลายรายที่เข้ามาลงทุน
ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ในแถบจังหวัดปทุมธานี และมีการดัมพ์
ราคาเพื่อแข่งกับสินค้าของกลุ่มสหกรณ์
ยาง กลุ่มสถาบันเกษตรกรยางที่ผลิต

รหัสข่าว: C-180308023090 (7 มี.ค. 61/06:17)

หน้า: 1/3

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58

Ad Value: 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เตอร์ลด พุนเงินชุ่มลงทุนเปิดโรงงานดัมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

สินค้าแปรรูปออกมาขาย

นอกจากนี้ปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังซื้อในประเทศที่ไม่ดีนัก ประกอบกับผลิตภัณฑ์จากยางพารา ไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือที่นอน หากซื้อไปแล้วก็จะมียอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน คือใช้ได้ 6-7 ปี ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ยอดขายเริ่มชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสหกรณ์ก็พยายามคิดค้นและผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราใหม่ ๆ เข้ามาทำตลาดเพิ่ม เช่น พนักพิงหลังที่ใช้กับโต๊ะทำงาน พนักพิงหลังที่ใช้ในรถยนต์ รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ หุ่น ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มีคำสั่งผลิต เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์สำหรับหุ่นไว้ประกอบการสอนวิชาอนาโตมี การสาธิตวิธีการบีบหัวใจให้กับนักศึกษาคณะแพทย์ โดยผลิตทยอยส่งแล้ว จากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นหมอน ที่นอน

พุนเงินตั้งโรงงานผลิตขายแข่ง

นางสาวตติยา เจริญรมย์ ฝ่ายการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ 6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราแบรนด์ Kaika (ไกกา) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันการแข่งขันผลิตภัณฑ์จากยางพาราค่อนข้างสูง โดยเฉพาะที่นอนและหมอนยางพารา โดยมีเงินทุนทำหมอนยางพาราในไทยประมาณ 3-4 ราย ทำให้เกษตรกรมีปัญหา เนื่องจากทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่รู้จะขายใคร เพราะเมื่อทัวร์นักท่องเที่ยวเข้ามา ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์จากของโรงงานจีน ด้านผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ก็พยายามหาสถานที่ให้จำหน่าย เช่น บีมน้ำมัน แต่ปริมาณยังน้อย หากสามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ก็น่าจะดี

สำหรับแบรนด์ Kaika ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารามากกว่า 1 ปีแล้ว มีผลิตภัณฑ์กว่า 20 ชนิด ได้แก่ เบาะรองนั่ง ที่นอน หมอน และหมอนรองคอ เป็นต้น และเน้นช่องทางการจำหน่ายทางเว็บไซต์ www.

KaikaRubber.com ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่มีการบอกต่อกันและกลับมาซื้อสินค้า เมื่อปลายปี 2560 ได้มีการเปิดตลาดต่างประเทศ และเริ่มมีการสั่งซื้อเป็นลอต ได้แก่ จีน อเมริกา และไต้หวัน

ขณะที่นางสาวรวีพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ตอนนี้ทั้งการแข่งขันราคาที่ยังทรงตัว เพราะประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากโควิดในการส่งออกค่อนข้างติดปัญหา ส่งผลไปยังลูกค้าปลายทาง เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งแจ้งเรื่องการส่งออกในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้โควตาการส่งออกมีการปรับ ปัญหาจึงอยู่ที่ผู้ประกอบการ แม้ราคาจะขยับขึ้นแต่ก็ส่งออกไม่ได้อยู่ที่ ในกลุ่มของสหกรณ์เองก็มีการแปรรูป ทั้งยางรมควัน ยางแท่ง str 20 ผลิตภัณฑ์ยังขายในตลาดไทยได้ตามปกติ แต่ยางแท่ง str 20 จะดีตลาดได้ดีกว่าแผ่นยางรมควัน

คืนผลิตภัณฑ์ใหม่ขายลู่

นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ปัจจุบันแม้ว่าภาพรวมของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารายังมีทิศทางที่ดี และยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก แต่ล่าสุดสถานการณ์ด้านราคาเริ่มมีทิศทางที่ลดลง โดยปีที่ผ่านมาเครือข่ายสถาบันยาง จ.พัทลุงสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3-4 ล้านบาท แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงล่าสุดปีนี้ พบว่ายอดขายลดลงประมาณ 50-60% บางเดือนขายได้เพียงประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น

ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราขึ้นมา และทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคาสูงเพื่อแย่งลูกค้า ประกอบกับพ่อค้าได้ชะลอรับซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราลง เนื่องจากต้องการรอดูความชัดเจนในเรื่องของราคารวมถึงรอดูความชัดเจนในเรื่องของนโยบายจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้า

หลาย ๆ รายก็ได้ผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา อาทิ พนักพิง เสื่อโยคะ เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ จากเดิมที่สินค้าหลัก ๆ จะเป็นหมอน ผ้ารองลมหมาด อาสนะพระ ที่นอน ฯลฯ พร้อมกันนี้ นายชายยังให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรยางประมาณ 34 โรงงาน ที่ผ่านมากลุ่มสถาบันเกษตรกรยาง เช่น สหกรณ์ยางวิสาหกิจชุมชนยาง กลุ่มยาง จ.พัทลุง และเครือข่าย มีตลาดประจำ คือ ประเทศจีน ไต้หวัน อิหร่าน และขณะนี้ผู้ประกอบการประสานงานเพื่อจะนำสินค้าไปทำตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ขณะที่นายไพรัช เจียชุม คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เตรียมจะลงทุนประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรสำหรับแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ ยางเส้น ยางรัด และผลิตภัณฑ์จากยางพาราส่วนใหญ่ สถาบันเกษตรกรจะทำการตลาดกันเอง ขณะที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็มีการทำตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพาราจัดบุทางจำหน่ายที่บีบี ปตท.ทั่วประเทศ

รัฐตั้งหน่วยงานดูแล

นายเงินสวัสดิ์ดี ลี้มทวีสกุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการ บริษัท ประชาธิรัฐรักสามัคคีพัทลุง จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา มีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยส่วนตัวมองว่าภาครัฐจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประสานงาน การทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องเหล่านี้ได้ และพร้อมที่จะสนับสนุน

“ในฐานะ ผจก.บจ.ประชารัฐรัก

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 8 - อาทิตย์ 11 มีนาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5025

หน้า: 1 (ล่างขวา), 18, 19

Col.Inch: 129.58 **Ad Value:** 174,933

PRValue (x3): 524,799

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยางพาราแปรรูปยอดร่วงออร์เดอร์ลด ทุนจีนซุ่มลงทุนเปิดโรงงานตีพิมพ์ราคาแข่ง-ชิงลูกค้า

สามัคคีพัทลุง ตนได้ทำหน้าที่ถึงนาย
กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากไม้ยางพารานั้นเป็นไม้ที่มีคุณค่า
และเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงขอให้ผลักดันไม้
ยางพาราเป็นอสังหาริมทรัพย์ สามารถ
นำไปแปลงเป็นทุนได้ โดยสามารถนำ
ไปจำหน่ายหรือกู้เงินกับสถาบันการเงิน
หรือผู้ให้กู้ได้ โดยไม่ต้องใช้โฉนดที่ดิน
ค้ำประกัน เพื่อให้ชาวสวนยางพารามี
เงินทุนหมุนเวียนในยามที่จำเป็น”



ถกแก้ราคายางพารา...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือด้านยางพาราสร้างเสถียรภาพด้านราคาและพัฒนาอาชีพการทำสวนยางตลอดจนอุตสาหกรรมยางให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้